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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
วันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. ผศ.พงศธร  คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.นันทินา   ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์อุษา  โบสถ์ทอง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
๒. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา     ๑๓.๓๐   น. 
 

วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ สรุปผลการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ประธานฯ  แจ้ง ให้ ที ่ป ร ะชุมทราบว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง          
ได้ดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ไปแล้วนั้น กองบริการการศึกษาจึงสรุปผลการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ซ่ึงมีผู้มารายงานตัวเข้าศึกษาท้ังหมดจํานวน ๔๔๗ คน 
   จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๐ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมช้ัน ๘  
อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๕ หน้า จึงนําเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ การให้โควตาโครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญ
ประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดส่งข้อมูลจํานวนและ
สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ เพ่ือดําเนินการรับ
สมัครนักศึกษาโครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ          
ในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๔.๒ การรวบรวมเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะส้ัน 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบการนําส่ง
เอกสารของทุกคณะเรียบร้อยแล้ว และจะรวบรวมข้อมูลส่งให้ศูนย์การอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง
ออกหนังสือประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรระยะส้ันต่อไป ยกเว้นของคณะครุศาสตร์เนื่องจาก
คณะได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เนื่องจากมีบางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีครบรอบ
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตาฐานหลักสูตรนั้น และเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมท้ังฝ่ายวิชาการจะได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูล             
เพ่ือจัดทําแผนการรับนักศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไปนั้น จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับ
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  มอบหมายให้คณบดีทุกคณะนําข้อมูลแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไปปรึกษาหารือกับสาขาวิชาท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือให้ได้แผนการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีฝ่ายวิชาการจะได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนการรับ
นักศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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 ๕.๒ แผนกลยุทธ์ในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า จากการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการเพ่ือจัดทํากลยุทธ์เชิงรุกในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหม่นั้น ขณะนี้ฝ่ายวิชาการได้จัดทําโมเดล
แผนกลยุทธ์ในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้การจัดทําแผนกลยุทธ์
ในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือ และข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับแผนกลยุทธ์ในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร่วมกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนกลยุทธ์ในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาวิชาการ ต่อไป 
 
 ๕.๓ การเสนอโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน           
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทํางาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยเหตุนี้        
จึงขอนุญาตท่ีประชุมให้อาจารย์อุษา  โบสถ์ทอง นําเสนอข้อมูลเพ่ือให้แนวคิด และแนวทางในการ
นําเสนอโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๑  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบและรับทราบหลักการร่วมกัน เพ่ือจะเสนอโครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขอความร่วมมือ            
ให้ทุกคณะส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการนําเสนอโครงการดังกล่าว ในวันอังคารท่ี          
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. 
 
 ๕.๔ กําหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กองบริการการศึกษาได้ดําเนินการปรับแก้ไข
เอกสารกําหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามข้อคิดเห็นท่ีประชุมเรียบร้อย และจะนํา
เอกสารดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโครงการ Education Expo เปิดประตูสู่ร้ัว
มหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ ปี ๖๑ ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี ในวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ต่อไป และขอความร่วมมือให้คณบดีนํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เร่ือง การรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ในหัวข้อ          
เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก ของระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไปปรึกษาหารือกับสาขาวิชาในคณะ           
ของท่าน และส่งให้กองบริการการศึกษาภายในวันจันทร์ท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพ่ือท่ีกองบริการ
การศึกษาจะได้ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เร่ือง การรับนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ ต่อไป 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๖.๑ การจัดงานเกษตรแฟร์ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะจะดําเนินการส่ง
หนังสือเชิญคณบดีทุกคณะเข้าร่วมประชุม เพ่ือช้ีแจงแนวทางในการจัดงานเกษตรแฟร์ หากคณบดีไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณาส่งตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพ่ือจะได้ปรึกหารือ
เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ หรือและกําหนดพ้ืนท่ีการแสดงผลงานวิชาการของแต่ละคณะ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๓๐   น. 
 
 
 
 

 

              (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


